

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๒๕๖๕๐



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา) และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่งผลให้ส่วนราชการในภาคกลางมีวันหยุดติดต่อกัน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และยังเป็นวันสำคัญตามประเพณีของภาคอื่น ๆ ในการประกอบพิธีทางศาสนา ศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจึงได้จัดทำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดเน้นย้ำอำเภอดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดตามแนวทาง ดังนี้

๑. ให้นายอำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)” โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงระดับสีแดงและสีส้ม พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

๒. มอบหมายปลัดอำเภอรับผิดชอบประสานการปฏิบัติในการตรวจสอบ ติดตามข้อมูลการปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

๓. มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมระดับอำเภอ ออกตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งดำเนินการกวาดล้างผู้ประกอบการและร้านค้า ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และมีให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

๔. มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ใช้กลไกของท้องถิ่น ควบคุม ดูแล ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้มาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลไก “สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยให้สมาชิกในครอบครัวเฝ้าระวัง ตักเตือน และป้องปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

/๕. ประชาสัมพันธ์...

๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละท้องถิ่นทุกช่องทาง

๖. ให้กำชับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร ตามมาตรการ ๔ ห้าม ๓ ต้อง ได้แก่ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย และต้องมีใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาถุม จงจิระ)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๐๙๖๕

